



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๑๔๗

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ รวม ๑๐ ชั่วโมง มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.เปิด ลงทะเบียน ผู้ป่วยติดเชื้อ จัดทีม ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19 ให้ถึงบ้าน	เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า mgronline mcot nationthailand sanook news๑๐๐๕ komchadluek matichon	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก "ผู้ว่าฯ อัศวิน" ระบุขณะนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อ หรือผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้นจากคนในครอบครัวที่เดินทางออกมาทำงานและไปที่สาธารณะต่าง ๆ กทท.ได้จัดทีม Bangkok CCRT ฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกในชุมชนและในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านได้และยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเปราะบางทั่วถึงมากที่สุด กทท.จะจัดทีมลงพื้นที่สำรวจในชุมชนทุกแห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ หากพบผู้ป่วยติดเชื้อจะฉีดวัคซีนให้ทันที สามารถลงทะเบียนขอรับบริการซึ่งจะมีทีมสาธารณสุขไปฉีดให้ถึงที่บ้าน	<u>ด้านบวก</u> - อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ รับวัคซีนโควิด-19 ถึงที่บ้าน	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียนขอรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพฯ
๒	กทท.เร่ง ฉีดวัคซีน หญิงตั้งครรภ์ ครบทุกคน ลดอัตราเสี่ยง เสียชีวิต	ไทยรัฐ siamrath fm๙๑bkk komchadluek siamrath dailynews innnews tnnthailand posttoday mgronline ch๗ nationtv prbangkok	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทท. กล่าวถึงความคืบหน้าแนวทางการเร่งให้วัคซีนโควิด-19 แก่หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๖๓-๑๓ ส.ค.๖๔ พบหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคโควิด-19 มีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ ๑.๘๕ สูงเป็น ๒.๕ เท่าของคนทั่วไป ซึ่งในจำนวนผู้เสียชีวิตนี้ประมาณครึ่งหนึ่ง ยังไม่ได้คลอดบุตร อัตราการตายของบุตรมีประมาณร้อยละ ๑.๘ ซึ่งอาจตายก่อนคลอด หรือหลังคลอด รวมถึงมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดมากกว่าปกติ และอัตราการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกพบประมาณร้อยละ ๑๑ ซึ่งอาจเกิดจากการถ่ายทอดโดยตรง หรือจากการสัมผัสหลังคลอด ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 พบวัคซีนทุกชนิดมีความปลอดภัยต่อแม่และลูกในระดับที่น่านาชาติรับรองในสถานการณ์พิเศษ หญิงตั้งครรภ์ควรฉีดวัคซีนเข็มแรกหลังอายุครรภ์ ๓ เดือน (หรือ ๑๒ สัปดาห์) - ก่อนหน้านี้ กทท.ได้ฉีดวัคซีนให้หญิงตั้งครรภ์อย่างต่อเนื่องและเพื่อให้การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์ทำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กทท.จึงได้เร่งรัดเร่งให้หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามข้อแนะนำของ สธ.ให้ครอบคลุมทั่วถึงครบทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงอาการหนักและต้องเข้าไอซียูหากติดเชื้อโควิด-19 โดยมีการเปิดตัวอัลกอนเข้ารับวัคซีนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพียงนำไปฝากครรภ์ หรือไปรับรองการตั้งครรภ์	<u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อลดอัตราเสี่ยงเสียชีวิต	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมแจ้งช่องทางการขอเข้ารับบริการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			จากแพทย์พร้อมบัตรประชาชนมาแสดง ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจทั้ง ๑๒ จุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัคซีน ๑๕๑๖ และเฟซบุ๊กเพจ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย และเพจของ รพ.ในสังกัดสำนักงานการแพทย์ กทม.ทั้ง ๑๑ แห่ง		
๓	ผว.กทม. แนะนำ วิธีป้องกัน การติดเชื้อ โควิด-19 แบบ ครอบจักรวาล	dailynews newtv thebangkokinsight innews siamrath nationtv thansettakij twitter.com/NationTV	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.มีความห่วงใยต่อประชาชน ในช่วงเทศกาลสารทจีนที่ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจะจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษ และไหว้เจ้า มีการไปตลาด เพื่อจับจ่ายเตรียมของไหว้เจ้าและพบปะกันมากขึ้น ในหมู่ญาติพี่น้อง ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด-19 เนื่องจากการแพร่กระจายเชื้อในขณะนี้ เป็นไปอย่างกว้างขวางทั้งในชุมชน และครอบครัว ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อมาจากใคร หรือว่ามีการเดินทางไปในพื้นที่ใดบ้าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งตนเอง และครอบครัว จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวคิดเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) มีหลักปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ดังนี้ (๑) ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น (๒) เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย ๑-๒ เมตร ในทุกสถานที่ (๓) สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา (๔) ล้างมือบ่อย ๆ (๕) หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น (๖) ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า ๖๐ ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น (๗) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆ (๘) แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด (๙) เลือกรับประทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ แยกสำรับ หากรับประทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว และ (๑๐) หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อย ๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน	<u>ด้านบวก</u> - แนะนำข้อควรปฏิบัติ ในการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ตามแนวคิดเรื่อง การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติ ในการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 ตามแนวคิดเรื่อง การป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19)
๔	กทม.เร่งแก้ไข น้ำท่วมขัง ถนนสายหลัก ในพื้นที่ ๔ เขต กรุงเทพฯ พร้อมรายงาน สภาพน้ำท่วมขัง	matichon nationtv thainews bangkokbiznews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า จากกรณีเกิดฝนตกในพื้นที่ กรุงเทพฯ มีรายงานจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักใน ๔ พื้นที่เขต ได้แก่ เขตบึงกุ่ม บริเวณถนนนวมินทร์ ซ.นวมินทร์ ๓๓๕ คลองดอนอีคา สันตือโคก เขตบางกะปิ บริเวณถนนศรีนครินทร์หน้า บ.กรีนสปอร์ต (ขาเข้า) และหน้า บ.กรีนสปอร์ต (ขาออก) เขตประเวศ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ แยก ศรีอุดม และเขตลาดพร้าว บริเวณถนนลาดพร้าวปากซอยลาดพร้าว ๑๑๔ ซึ่งในพื้นที่บึงกุ่มมีความรุนแรงของปริมาณน้ำฝนมากที่สุด คือ ๑๐๖ มม./ชม.	<u>ด้านบวก</u> - เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในถนนสายหลักในพื้นที่ กรุงเทพฯ	- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่ง ระบายน้ำท่วมขังในถนน สายหลัก รวมทั้งความ คืบหน้าการดำเนินการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ให้ประชาชน รับทราบ		กรณีดังกล่าวเจ้าหน้าที่จากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เช่น การเตรียมความพร้อมระบบอาคารบังคับน้ำต่าง ๆ ให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและผักตบชวา พร้อมทั้งจัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเครื่องจักรกล และแผนเผชิญเหตุสำหรับให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนในกรณีฝนตกหนักและจุดเร่งการระบายน้ำในถนนสายหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางและวางแผนการเดินทางได้ทันต่อเหตุการณ์		ตามมาตรการ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ ตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำ การขุดลอกคูคลอง เก็บขยะ ผักตบชวา ล้างท่อระบายน้ำ เป็นต้น
๕	ติดตาม ความคืบหน้า การปรับปรุง ภูมิทัศน์ คลองผดุง กรุงเกษม	ข่าวสด	- นายศักดิ์ชัย บุญมา รพว.กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเป็นเส้นทางสัญจร สถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่มีความสวยงามและปลอดภัยสำหรับประชาชนว่า โครงการมีทั้งหมด ๖ ช่วง โดยนำร่องช่วงหัวลำโพง จากสะพานเจริญสุวستی ๓๖-สะพานกษัตริย์ศึก ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตรก่อน ซึ่งสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) ได้ทำหนังสือถึงกรมศิลปากร เพื่อขออนุญาตปรับปรุงคลองผดุงกรุงเกษมและได้รับการอนุญาตแล้ว ซึ่งกรมศิลปากรได้แนะนำแนวทางดังนี้ (๑) ควรปรับแนวทางเท้าให้กว้างขึ้น เพื่อรองรับทางจักรยานและเพิ่มเส้นทางการสัญจรที่ไม่เกิดอันตรายบนท้องถนน ไม่ควรให้ลำเนื้อที่ในส่วนของสะพานต่าง ๆ ที่เป็นโบราณสถาน (๒) นำแนวรั้วที่เป็นเหล็กและอะลูมิเนียมที่เสื่อมสภาพทั้งหมดออก และการทำแนวรั้วใหม่ควรใช้วัสดุที่ไม่มันวาว ควรเป็นสีไม้ เพื่อให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและ (๓) ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความร่มรื่น มีระยะห่างที่เหมาะสม เพื่อการเจริญเติบโตในอนาคตไม่ล้ำพื้นที่โบราณสถาน เบื้องต้นจะปรับปรุงทำเรือ ๔ ท่า ขยายทำน้ำ ๒ ท่า ปรับปรุงทางเท้า ทางเดินริมคลอง โคมไฟส่องสว่างบนถนนและทางเท้า โคมไฟผนังคลองตลอดโครงการ เพิ่มพื้นที่สีเขียว งานภูมิสถาปัตย์ ปรับปรุงฝาบ่อพักที่ระบายน้ำราวกันตก คาดจะลงนามสัญญาจ้างได้ในเดือน ก.ย.นี้ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเตรียมขอจัดสรรงบประมาณค่าจ้างออกแบบ โดยจะใช้งบประมาณปี ๖๕ โดย กทม. จะเร่งรัดให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี ๖๔ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนกรุงเทพฯ	<u>ด้านบวก</u> - ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเป็นเส้นทางสัญจร สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในกรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม นำร่องบริเวณหัวลำโพงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๖	ผู้บริหาร กทม. ตรวจความ	fm๙๑bkk mgronline dailynews	- นายสกลธี ภัททิยกุล รพว.กทม. กล่าวหลังตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (community Isolation : CI) ประกอบด้วย	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามการดำเนินงานของ	- สำนักอนามัย สำนัก การแพทย์ สำนักงานเขต

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>เรียบริ้อย ศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อ ในกรุงเทพฯ ต่อเนื่อง</p>	<p>facebook.com/fm๙๑ twitter.com/fm๙๑</p>	<p>ศูนย์พักคอยฯ เขตสายไหม ที่วัดราชฎร์นิยมธรรม ศูนย์พักคอยฯ เขตบางเขน และศูนย์พักคอยฯ เขตดอนเมือง ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ถนนเตชะตุงคะว่า ศูนย์พักคอยฯ เขตสายไหม รองรับผู้ป่วยได้ ๑๗๐ เตียง มีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชฯ และศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๑ ให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วย ศูนย์พักคอยฯ เขตบางเขน รองรับผู้ป่วยได้ ๑๕๐ ราย มีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกลาง เจ้าหน้าที่ทหาร และเจ้าหน้าที่สวนกีฬารามอินทรา ให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วย และศูนย์พักคอยฯ เขตดอนเมือง รองรับผู้ป่วยได้ ๑๑๓ เตียง มีทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลกลาง และศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๐ ให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วย</p> <p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวหลังตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) เขตประเวศ บริเวณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน สำนักการระบายน้ำ และศูนย์พักคอยฯ เขตลาดพร้าว แห่งที่ ๒ บริเวณบริษัท อาร์ บี เอส โลจิสติกส์ จำกัดว่า ปัจจุบัน กท.ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยฯ รองรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจรับรองว่าติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขต รวมทั้งสิ้น ๓๐ แห่ง สามารถรองรับผู้ป่วยได้ ๙,๓๙๐ เตียง เปิดรับผู้ป่วยแล้ว ๖๔ แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๔) นอกจากนี้ได้จัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เซิงรุก (Bangkok CCRT) ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่ กรุงเทพฯ ทั้ง ๕๐ เขต เพื่อตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทำให้สามารถแยกผู้ป่วยออกมาได้เร็วขึ้น พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยที่สามารถกักตัวที่บ้านได้ (Home Isolation : HI) และยกระดับศูนย์พักคอยฯ ให้เป็นโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต (Community Isolation Plus : CI Plus) ๗ แห่ง ในพื้นที่ ๖ กลุ่มเขต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด</p>	<p>ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกรุงเทพฯ</p>	<p>และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อใน พื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความคืบหน้าการ ปฏิบัติงานของทีม Bangkok CCRT</p>
๗	<p>กท. จัดโครงการ ปันน้ำใจสู่น้อง ส่งสมาร์ทโฟน ให้เด็กที่ขาดแคลน ยืมเรียนออนไลน์</p>	<p>matichon dailynews ch๗ siamrath facebook.com/Siamrath</p>	<p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท. กล่าวหลังร่วมรับมอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโครงการปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์ ที่โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ กท.ต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด รวมถึงการงดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด กท.ทั้ง ๔๓๗ แห่ง ส่งผลให้ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนโดยกำหนดให้นักเรียนเรียนรู้ทางออนไลน์ (Online) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู่น้องเรียนออนไลน์” ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์</p>	<p>- สำนักการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ในโรงเรียนสังกัด กท.</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>จากที่บ้านตามช่องทางและสื่อที่กำหนด จากผลการสำรวจความพร้อมของนักเรียนพบนักเรียนยังขาดความพร้อมในการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยมีสาเหตุหลักจากการขาดอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟน</p> <p>- ผู้บริหาร กทม.ได้ตระหนักและมีความห่วงใยถึงปัญหาดังกล่าว จึงมอบหมายให้สำนักการศึกษา (สนศ.) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยได้จัดทำโครงการปันน้ำใจสู่ห้องเรียนออนไลน์ พร้อมจัดหาสมาร์ตโฟน ซึ่งไม่ใช่งบประมาณของทางราชการ โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ที่พร้อมให้การสนับสนุนมอบให้แก่ักเรียนในสังกัด กทม.ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖-มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยให้ยืมจากโรงเรียนนำไปใช้ในการเรียนออนไลน์ที่บ้านและนำส่งคืนในช่วงปิดภาคเรียน ขณะนี้ได้รับการสนับสนุนสมาร์ตโฟนแล้ว ๑,๐๐๐ เครื่อง พร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขอสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์ของนักเรียนสังกัด กทม. เป็นเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค.-๑๕ ต.ค.๖๔ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่ได้มอบหมายเลขโทรศัพท์ ๑,๕๐๐ หมายเลข ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม.สำหรับใช้กับสมาร์ตโฟนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย</p>		
๘	<p>กทม.เตรียมเพิ่มความเข้มข้นสกัดโควิด-19 ในโรงงาน-ตลาด</p>	<p>matchon fm๘๑๖kk innnews</p>	<p>- นายชินวรินทร์ ศิริินาค รป.กทม. กล่าวหลังการประชุมกำหนดแนวทางป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ (โรงงาน) และตลาดว่า ที่ประชุมได้หารือแนวทางป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบการ (โรงงาน) ที่มีคนงานมากกว่า ๑๐๐ คน ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้กำหนดให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) เต็มรูปแบบ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบปฏิบัติ และกำกับติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ</p> <p>- ส่วนตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ได้พิจารณาหาหรือแนวทางควบคุมโรคที่มีความเข้มงวดมากขึ้น เพิ่มความถี่ตรวจคัดกรองผู้ค้าและแรงงาน สุ่มตรวจผู้มาใช้บริการเป็นระยะ รวมทั้งกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ซึ่งสำนักอนามัยจะจัดประชุมหารือกับเจ้าของตลาดค้าส่งขนาดใหญ่พิจารณาแนวทางการคัดกรองผู้ค้าและแรงงานในตลาด เพื่อควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มข้นต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ (โรงงาน) และตลาดในกรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานประกอบการ (โรงงาน) และตลาดในกรุงเทพฯ ตามแนวทาง Bubble and Seal</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๙	กทม. เริ่มก่อสร้าง ศูนย์ควบคุม สุนัขประเวศ แล้วเสร็จปี ๖๕	แนวหน้า naewna	- นายไพฑูริย์ ชันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา (สนย.) กล่าวว่า สนย.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) บริเวณถนนสุขาภิบาล ๒ ซอย ๑๕ แขวงประเวศ เขตประเวศ เริ่มสัญญาวันที่ ๒๐ เม.ย.๖๔ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๕ ระยะเวลาดำเนินการ ๕๔๐ วัน พื้นที่โครงการ ๒๔,๑๓๐ ตร.ม. ปัจจุบันอยู่ระหว่างเริ่มงานโครงสร้างอาคาร ผลงานร้อยละ ๐.๒๒ ค่าต่ำกว่าแผนงานร้อยละ ๐.๑๑ ซึ่ง สนย.ได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ เมื่อโครงการฯ แล้วเสร็จ จะสามารถรองรับสุนัขจรจัดในพื้นที่กรุงเทพฯ และลดปัญหาความเดือดร้อนรำคาญตามที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนได้อย่างทั่วถึง	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ลดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน	- สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) รวมทั้งการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนและบริการอื่น ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๑๐	นายกรัฐมนตรี สั่งคุมเข้ม จัดปาร์ตี้ สังสรรค์ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เสี่ยงแพร่ระบาด โควิด-19	topnews pptvhd๓๖ bangkokbiznews thainews thaipbs	- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยหลังรับทราบกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมการจัดงานเลี้ยงรวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมตัวมั่วสุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งยังเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่มีข้อห้ามการรวมกันทำกิจกรรมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค โดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บูรณาการการทำงาน เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 พร้อมตรวจสอบสถานที่ที่มีการรวมกันจัดงานเลี้ยง หรือแหล่งอบายมุขในพื้นที่ต่าง ๆ หากพบการกระทำผิดขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยห้ามละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแล หากพบพฤติกรรมรวมตัวกันจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค	<u>ด้านบวก</u> - เข้มงวดตรวจสอบการรวมกลุ่มสังสรรค์ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานที่ที่มีการรวมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์รวมกลุ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแหล่งอบายมุข เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19